

Tam Minh gồm có : Túc Mạng Minh, Thiên Nhân Minh, Lậu Tận Minh.

### 1- Túc Mạng Minh.

Túc Mạng Minh có nghĩa là Ngài thấy rõ được nhiều đời , nhiều kiếp của Ngài đã trải qua trong Tam Giới. Đây là Ngài thấy một cách rõ ràng, như nhìn một sự vật trong bàn tay, chớ không phải do suy luận mà biết.

### 2- Thiên Nhân Minh.

Thiên Nhân Minh là đối với đôi mắt của Ngài, Ngài nhìn thấy mọi sự vật trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới, khác nào như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy người vật qua lại sinh hoạt một cách rất là rõ ràng. Cách đây hơn 2500 năm, đức Phật đã nói cho nhơn loại biết, ngoài cái quả địa cầu này, còn có biết bao thế giới khác nữa. Điều này, ngày nay ngành khoa học

thiên văn đã chứng minh những gì trước kia Phật đã nói, đều hoàn toàn là một sự thật.

### 3- Lậu Tận Minh.

Đây là điều mà cả nhơn loại xưa nay chưa ai chứng được. Lậu tận là dứt hết mê lầm. Nói cách khác là Phật đã hoàn toàn sạch hết vô minh phiền não, nên Ngài không còn rơi trong Tam giới. Đồng thời, Ngài cũng đã thấu suốt được cội nguồn của đau khổ, và Ngài cũng đã thực sự tìm thấy được phương pháp dứt trừ mọi khổ đau cho nhơn loại đang chìm đắm trong luân hồi sanh tử. Do đó, Ngài đã thực sự giải thoát sanh tử hoàn toàn. Nên gọi là Lậu Tận Minh.

### Ban Hoàng Pháp

## Vài Hàng Giới Thiệu về Mật Tông - Kim Cang Thừa

MINH TƯỜNG

Trong suốt hơn 25 thế kỷ phát triển, Phật Giáo đã đâm lấm chồi và nảy nhiều nhánh trên nhiều vùng đất khác nhau. Phát triển tuy nhiều nhưng tất cả các trường phái Phật Giáo tựu trung vẫn không rời xa bốn dấu ấn vô ngã, vô thường, khổ, không và vẫn chỉ nhắm một mục đích điều phục tâm điên đảo cho rằng có sự hiện hữu của một bản ngã về chủ thể và sự vật. Mật tông hay kim cang thừa là một trong các nhánh Phật Giáo đại thừa phát triển trẻ nhất.

Kim cang thừa được dịch từ chữ Phạn vajrayana trong đó Vajra có nghĩa là kim cương, loại đá quý nhất, cứng nhất, trong suốt và chiếu sáng. Kim cương tôn quý nhất trong các loại đá quý, nó có thể cắt đứt mọi thứ mà không gì có thể cắt được nó. Nó bền vững, không gì có thể tác động tới nó. Vì thế thân, khẩu, ý của bậc giác ngộ được gọi là thân

kim cang, khẩu kim cang và trí tuệ kim cang. Kinh giảng giải về trí tuệ cứng chắc, sắc bén này có tên là Kinh Kim Cang và toà ngời vững chắc, bất động của Đức Phật gọi là toà kim cang. Vậy vajrayana là cỗ xe (yana) cứng chắc, tôn quý, tối thượng có khả năng mau chóng phá tan các ý niệm sai lầm, các chướng ngại, ngăn che để đưa người thực hành tới giác ngộ. — mức độ khác, vajra là biểu tượng sự hợp nhất của phước và trí, của phương pháp (bồ đề tâm, tâm cảnh đại phúc lạc) và trí tuệ bất nhị tánh không, hoặc theo dụng ngữ của kim cang thừa, của huyền thân (illusory body hay mayakaya trong tiếng Phạn, thân rất vi tế hình thành trong giai đoạn cuối cùng của quá trình tu tập pháp môn kim cang thừa tối thượng anuttara yoga tantra) và thanh quang (clear light, hay prabhasvara trong tiếng Phạn, tình trạng tâm vi tế nhất đạt được khi tất cả các luồng năng lực trong cơ thể tan vào